

"ถัฏฐพล" มั่นใจสพฐ.ออกข้อสอบ ครูผู้ช่วยปี63โปร่งใส

นำเสนอมื่อ : 27 เม.ย. 2563

**รณว.ศธ.ถก กระบวนการสอบครูผู้ช่วยปี 63 มอบสพฐ.-ก.ค.ศ.-
-สป.บูรณาการเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วยให้เกิดความโปร่งใส มั่นใจไรข้อสอบรั่วแน่**

เมื่อวันทึ่ 27 เม.ย.นายถัฏฐพล ทีปสุววรรณ รณว.ศึษาธิการ เป็ดเผยว่า ตามทีถณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยในสวนของขอสอบภาค ก ให้ไซขอสอบของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

เพื่ให้เป็มาตรฐานเดียวกับข้าราชการทุกประเภทนั้น ซึ่การสอบครูผู้ช่วยปีนี้งัไม่สามารถไซขอสอบของก.พ.ดำเนินการสอบได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประชุมขอมูลกับก.พ. ดังนั้นการสอบครูผู้ช่วยในปีนี้งัให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัด คื่ สำนักงานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็ผู้ออกขอสอบภาค ก และ ข กอน โดยมีถณะกรรมการศึษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็ผู้จัดสอบ

รณว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อกังวลของการสอบครูผู้ช่วยสวนใหญ่จะเป็นเรื่องการสอบขึ้นบัญชีไปแล้วจะได้เรียกบรรจุหรือไม่ ซึ่ขขณะนีได้ทยอยเรียกบรรจุตามทีมีการขึ้นบัญชีไว้แล้ว แต่จะไม่มีกรตออายุการขึ้นบัญชีอย่างแน่นอน สวนการบริหารจัดการสอบขึ้นตอนจะเป็นอยางไรนั้น

สพฐ.จะไปกำหนดรายละเอียดข้อสอบอีกคร้ง โดยตนได้ให้เนือบายไปว่าการสอบครูผู้ช่วยปีนีเมื่อสวนกลางเป็ผู้ออกข้อสอบเองจะต้องดำเนินการอยางโปร่งใส ห้ามมีประเด็นรอนเรียนขอสอบรั่วเกิดขึ้นอยางเด็ดขาด

“ผมไม่กังวลทีจะให้หน่วยงานกลางอยางสพฐ.เป็ผู้ออกข้อสอบ เพราะจะมีมาตรการดำเนินการอยางรัดกุมและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่ในเรื่งูนี้ผมจะเรียกผู้เก็วของการสอบครูผู้ช่วยมาหาหรืออีกคร้ง ซึ่ไม่ใช่เป็การพูดคุยถึงแนวทางการจัดทำข้อสอบเท่านั้น แต่จะดูไปถึงภาพรวมใหญ่ของการสอบครูผู้ช่วยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสอบขึ้นบัญชี จำนวนตำแหน่งวางทีเหมาะสมกับสาขาวิชาทีขาดแคลน

ดังนั้นเนือนี้ว่าแม้สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง แต่ทีจะสร้างความมั่นใจให้แกครูว่าการสอบครั้งนี้งัไม่มีเรื่งูทุจริตหรือข้อสอบรั่วเกิดขึ้นอยางแน่นอน เพราะทุกขั้นตอนจะดำเนินการอยางโปร่งใส จะไม่มีเส้นสายหรือรับเงินรับทองจากตำแหน่งนีเนื่องจากผมต้องการได้คนเก่งมาเป็นครูแทน” รณว.ศธ.กล่าว

อยางไรก็ตามตนได้มอบการบ้านให้ทั้งสพฐ. ก.ค.ศ.และสป.กลับไปดำเนินการเตรียมความพร้อมของข้อสอบครูผู้ช่วยให้เสร็จสิ้นกระบวนการและรายงานให้รับทร

ต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563](#)